



# ชีวิตเด็กในแคมป์ก่อสร้าง

**ยู**นิเซฟ และ มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก เผยข้อมูลล่าสุด พบเด็กจำนวนมากในแคมป์ก่อสร้างกำลังประสบความท้าทายด้านคุณภาพชีวิตหลากหลายรูปแบบ

สำหรับรายงาน “สร้างสรค์อนาคตประเทศไทย: เกื้อหนุนชีวิตเด็กในแคมป์ก่อสร้าง” ได้ตอกย้ำให้เห็นถึงความท้าทายหลัก 4 ประการ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเด็กข้ามชาติที่ต้องอาศัยอยู่ตามแคมป์ก่อสร้าง อันได้แก่

**ระบบโครงสร้างพื้นฐาน** การขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม อาทิ มีห้องอาบน้ำและห้องสุขาที่ไม่เพียงพอ และห้องน้ำที่ไม่แยกเพศ ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการล่วงละเมิดทางเพศ **สิทธิ** พบความเสี่ยงด้านการถูก

กีดกันทางสังคมที่มากขึ้น รวมถึงการถูกแบ่งแยก การถูกละเลย และการใช้ความรุนแรง โดยพบว่าเด็กจำนวนหนึ่งในสิบคนที่ให้สัมภาษณ์ในรายงาน เคยเห็นพวกผู้ใหญ่ทะเลาะกันและใช้ความรุนแรงหรือประสบกับความรุนแรงด้วยตนเอง ทั้งจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง

**สุขภาพ** การเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขที่ไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง โดยผู้ปกครองจำนวนหนึ่งในห้าคนที่ให้สัมภาษณ์ในรายงานกล่าวว่า บุตรหลานในครอบครัวไม่ได้รับวัคซีนพื้นฐาน และเกือบครึ่งกล่าวว่า ลูกหลานของตนบางคนไม่มีบัตรประกันสุขภาพ

**การศึกษา** เด็กในแคมป์ก่อสร้างส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนและได้รับการศึกษาที่เหมาะสม ซึ่งเกิดจากข้อจำกัดหลายประการ อาทิ การต้อง

ย้ายถิ่นฐานเป็นประจำ การไม่รู้สิทธิขั้นพื้นฐานด้านการศึกษาของตนเอง การไม่เข้าใจภาษาและไม่สามารถสื่อสารได้ รวมถึงไม่มีเงินจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนที่การสนับสนุนของรัฐไม่ได้ครอบคลุมถึง รายงานดังกล่าวได้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโครงการที่ริเริ่มขึ้นโดยภาคส่วนต่างๆ ซึ่งไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่เด็กได้รับ แต่รวมถึงโอกาสทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น ภาพลักษณ์ด้านบวกต่อตัวแบรนด์ในหมู่ผู้ลงทุน การรักษาแรงงานภายในองค์กร และประสิทธิภาพของการทำงานที่เพิ่มขึ้น โดยแนวปฏิบัติทั้ง 12 ประการในกรอบปฏิบัติการ ได้เสนอแนะข้อกำหนดที่บริษัทสามารถนำไปวางแผนและลงมือปฏิบัติเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเด็กๆ ซึ่งเป็นบุตรหลานของพนักงาน ภายใต้การดูแลได้จริง รวมถึงขยายผลโครงการไปสู่การช่วยเหลือเด็กๆ อย่างไม่ได้ผลทั่วประเทศ

ปัจจุบัน บริษัทอสังหาริมทรัพย์และบริษัทรับเหมาก่อสร้างจำนวนมากเริ่มทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเด็กๆ ในแคมป์ก่อสร้าง อาทิ การสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก และกิจกรรมฝึกอบรมสำหรับคนงานก่อสร้าง เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับบริการด้านการศึกษาและสาธารณสุขสำหรับบุตรหลาน ซึ่งกรอบปฏิบัติการได้แสดงให้เห็นว่าโครงการเหล่านี้สามารถปฏิบัติและส่งผลกระทบบางข้อต่อประชากรเด็กที่ด้อยโอกาสได้จริง หากทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือกัน